

Những lưu ý khi sử dụng VPN ?? kết nối Remote Desktop/SSH/Cloudflare

admin Sat, Dec 28, 2024 [Cloud Hosting](#), [Cloud VPS](#), [Máy Chủ Riêng \(Dedicated Servers\)](#) 0
183

Trong quá trình hỗ trợ khách hàng kết nối dịch vụ, bộ phận kỹ thuật của MaxServer ghi nhận nhiều trường hợp khách hàng sử dụng tài khoản Việt Nam nhưng khi kết nối Remote Desktop hoặc SSH tới các máy chủ/vps Việt Nam gặp lỗi không kết nối được hoặc chậm và không ổn định, một số kỹ thuật đã thử thì kết nối rất nhanh, qua tìm hiểu thì lý do là do khách đã quên bật VPN (tức là máy chủ VPN ở nước ngoài nên sử dụng địa chỉ IP của nước ngoài, sau đó quay về Việt Nam) trên máy tính để kết nối tới các dịch vụ nước ngoài cho ổn định, địa chỉ này vô tình làm các kết nối tới Cloud/VPS/Hosting Việt Nam chậm và không ổn định. Vậy kỹ thuật Maxserver hỗ trợ bạn một vài trường hợp như sau:

1. Khách tài khoản **Việt Nam** sử dụng kết nối tới **Cloud/VPS/Hosting Việt Nam**: thì không sử dụng VPN
2. Khách tài khoản **Việt Nam** sử dụng kết nối tới **Cloud/VPS/Hosting Mỹ, Pháp...hoặc châu Âu, Mỹ, Phi** rất xa Việt Nam và địa lý: Nếu mạng internet bình thường không kết nối được do chất lượng mạng truy cập kém, Quý khách có thể sử dụng VPN và chuyển máy chủ kết nối tới Việt Nam, Singapore, Hongkong hoặc Nhật Bản để kết nối thử.
3. Khách tài khoản **Nước Ngoài** rất xa Việt Nam và địa lý sử dụng kết nối tới **Cloud/VPS/Hosting Việt Nam**: Quý khách có thể sử dụng VPN và chuyển địa chỉ máy chủ kết nối tới Singapore, Hongkong hoặc Nhật Bản để kết nối thử.
4. Nếu quý khách có sử dụng và chạy website/trang web trên Cloud/VPS/Hosting Việt Nam và có ngụy trang địa chỉ tài khoản Việt Nam thì không nên sử dụng Cloudflare bởi chế độ CDN (bật ẩn màu vàng), vì khi bật thì khách truy cập sẽ bị địa chỉ IP vòng lặp sang quốc gia khác, khi cao tải hoặc Việt Nam quá tải cấp quốc gia sẽ truy cập vào website/trang web rất chậm. Ngược lại nếu ngụy trang chế độ bên nước ngoài thì nên bật CDN của Cloudflare lên.

*****Quý khách có thể tải và sử dụng phần mềm VPN miễn phí rất tốt của CloudFlare
ở đây: <https://one.one.one/>**

>> Nếu có bất kỳ vấn đề gì xin vui lòng liên hệ với bộ phận livechat trực tuyến hoặc message
hỗ trợ [Tải đây](#)

Trân Trọng!

Online URL: <https://huongdan.maxserver.com/article-186.html>